

ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559

จีทูจี!ขายข้าวฟุ้งม.ค.ทะลุล้านตันล้นซื้ออย่างหมื่นล.

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานการส่งออกข้าวในเดือน ม.ค.2559 มีปริมาณ 1,025,192 ตัน มูลค่า 15,544 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้น 68.5% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 42.8% เมื่อเทียบเดือน ม.ค.2558 ที่มีการส่งออก 608,504 ตัน มูลค่า 10,888 ล้านบาท เนื่องจากในเดือน ม.ค.ปีนี้ ยังคงมีการเร่งส่งมอบข้าวขาวตามสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้กับหน่วยงานของรัฐบาลอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และจีน

ส่วนในเดือน ก.พ.2559 คาดว่าปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ในระดับประมาณ 7-8 แสนตัน เนื่องจากยังคงมีการส่งมอบข้าวขาวตามสัญญาจีทูจีให้แก่จีน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ในส่วนที่ยังค้างอยู่ ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จตามกำหนดในเดือน มี.ค.นี้

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการเจรจาการค้าทางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา ว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้นำผู้นำเข้า ผู้ซื้อยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราจากต่างประเทศรวม 147 บริษัท จาก 28 ประเทศ มาจับคู่ซื้อขายกับผู้ผลิตของไทยจำนวน 109 บริษัท คาดว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท

“การจัดเวทีจับคู่ธุรกิจครั้งนี้ จะช่วยผลักดันให้ไทยส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น ช่วยระบายสต็อกยางพารา และช่วยยกระดับราคายางพาราในประเทศให้สูงขึ้น” นางอภิรดีกล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ได้จัดคณะผู้ประกอบการไทย เดินทางไปขายยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่ประเทศอินเดีย สามารถตกลงซื้อขายไม่ยางระหว่างกันมูลค่า 40 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีแผนจะเดินทางไปเจรจาขายในประเทศอื่นๆ ต่อไป

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พาณิชย์โยนหินปรับวิธีระบายข้าว หวังสร้างเสถียรภาพราคาส่งออก

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทางการความเป็นไปได้ในการเปิดประมูลข้าวสารรัฐบาล ให้กับผู้ซื้อต่างประเทศโดยตรง (International bid) จากเดิมเปิดประมูลเป็นการทั่วไปให้กับผู้ส่งออกไทยเท่านั้น โดยกำลังให้เจ้าหน้าที่พิจารณาว่าสามารถดำเนินการหรือไม่ เพราะ International bid มีหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบผู้ซื้อต่างประเทศที่เข้ามาเสนอราคาว่าเป็นผู้ส่งออกจริงหรือไม่ และมีเอกสารจำนวนที่ต้องอาศัยความละเอียดในการดำเนินการ ทั้งเรื่องสัญญา การเปิดแอลซีชำระเงิน และเมื่อระบายข้าวได้แล้วรัฐบาลต้องหาวิธีดำเนินการปรับปรุงส่งมอบข้าวให้ทันตามกำหนดด้วย

“การสร้างเสถียรภาพราคาส่งออกข้าว โดยเปิดให้ International bid เป็นแนวทางหนึ่ง แต่ถ้าทำไม่ได้ก็มีแนวทางอื่น ๆ อีกหลายแนวทาง เช่น การเปิดประมูลให้เอกชนต่อไป และกำหนดราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำ เพื่อป้องกันการตัดราคาส่งออกข้าว ซึ่งแนวทางนี้ไม่ผิดต่อหลักการองค์การการค้าโลก (WTO) เพราะมีข้อยกเว้นไว้ว่าหากรัฐบาลมีความจำเป็น เช่น มีสถานการณ์หรือมีภาวะฉุกเฉิน หรือเกิดภาวะขาดแคลนข้าว รัฐบาลสามารถดำเนินการ

ได้ ที่ผ่านมามีได้ยึดติดวิธีการใด คิดไว้หลาย ๆ วิธี ซึ่งในปีนี้ ตั้งใจจะระบายข้าวสต็อกรัฐบาลออกไปให้ได้มากกว่า 5 ล้านตัน ถ้าจังหวะดี สามารถระบายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด"

อย่างไรก็ตาม แผนระบายข้าวสต็อกรัฐบาลในช่วงที่ข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ยังไม่ออกตลาด โดยช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมคือตั้งแต่เดือนมี.ค.เป็นต้นไป จนถึงเดือน ก.ค.ที่จะพยายามเปิดประมูลขายข้าวให้ได้เดือนละ 1-2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาและความเหมาะสม เพราะช่วง ส.ค.ผลผลิตข้าวนาปีฤดูกาล 2559 ออกสู่ตลาด หากไปเร่งระบายข้าวในช่วงนั้นมาก ก็จะทำให้กระทบต่อราคาตลาดได้

"ตอนนี้ทางกรมการค้าต่างประเทศกำลังทำแผนที่ที่จะเปิดประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาลรอบใหม่ คาดว่าน่าจะออกที่ไออาร์ได้ประมาณกลางเดือน มี.ค. ปริมาณที่เปิดประมูลจะอยู่ประมาณ 4-5 แสนตัน โดยจะมีการสลับระหว่างการประมูลข้าวเป็นการทั่วไปและประมูลข้าวเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม หรืออาจจะประมูลควบคู่กันไป แต่จะดูในเรื่องของการระบายที่ไม่ให้กระทบต่อราคาตลาดเป็นหลัก" น.ส.ชุติมา กล่าว

สำหรับผลการระบายข้าวสารสต็อกรัฐบาลที่ผ่านมา ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้อนุมัติการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลให้กับภาคเอกชนที่ชนะการประมูลซื้อรวม 3.62 แสนตัน จากที่เปิดประมูลเมื่อวันที่ 16-17 ก.พ. หรือคิดเป็น 70% ของปริมาณรวมที่เปิดประมูลทั้งหมด 5.7 แสนตัน ในจำนวนที่อนุมัติขายนั้น แบ่งเป็นขายทั่วไป 1.41 แสนตัน และขายเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 2.21 แสนตัน ซึ่งผู้ที่ได้รับการอนุมัติขายส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ เส้นก๋วยเตี๋ยว เพราะเสนอราคาดีสุดที่ ก.ก.ละประมาณ 6-7 บาท

"ส่วนการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ในส่วนของสัญญาข้าวกับรัฐบาลจีน 1 ล้านตันแรก จากที่ได้ลงนามในบันทึกความตกลง (เอ็มโอยู) ที่จะซื้อข้าวจากไทย 2 ล้านตันนั้น ประมาณเดือน มี.ค.นี้ กรมการค้าต่างประเทศ จะเดินทางไปเจรจาราคา และเงื่อนไขการส่งมอบ สำหรับล็อตแรก 1 แสนตัน นอกจากนี้ยังมีรัฐบาลอีกหลายประเทศ สนใจซื้อข้าวจากไทย เพื่อสำรองไว้หากผลผลิตในประเทศขาดแคลน เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อิหร่าน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า นบข.ได้อนุมัติให้มีการขายข้าวให้กับผู้เสนอราคาดีสุดคิดเป็นปริมาณ 3.6 แสนตัน มูลค่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งการประมูลในรอบต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดคลังว่าจะนำคลังไหนมาเปิดประมูล และคาดว่าจะกลางเดือน มี.ค.นี้ น่าจะเริ่มประมูลข้าวรอบใหม่ได้ ส่วนสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวและราคาน้ำมันดิบตกต่ำ ทำให้กำลังซื้อของหลายประเทศลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ข้าวจากไทย มองว่าสถานการณ์การขายข้าวน่าจะกลับมาคึกคักในช่วงครึ่งปีหลัง โดยครั้งแรกอาจจะดูเบาบางบ้าง แต่สถานการณ์ภัยแล้งที่ทำให้ผลผลิตข้าวทั่วโลกลดลง น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้การส่งออกไทยยังไปได้อยู่ และยังคงยืนยันเป้าหมายการส่งออกข้าวปีนี้ไว้ที่ 9.5 ล้านตัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

'พาณิชย์'เร่งระบายข้าว มั่นใจปีนี้เกิน 5 ล้านตัน

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์มีแผนจะเร่งระบายข้าวสต็อกรัฐบาลในช่วงที่ข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ยังไม่ออกตลาดโดยช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมคือตั้งแต่เดือน มี.ค.เป็นต้นไป จนถึงเดือนก.ค.ที่จะพยายามเปิดประมูลขายข้าวให้ได้เดือนละ 1-2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาและความเหมาะสม เพราะช่วง ส.ค.ผลผลิตข้าวนาปีฤดูกาล 59 ออกสู่ตลาด หากไปเร่งระบายข้าวในช่วงนั้นมาก ก็จะทำให้กระทบต่อราคาตลาดได้

“ตอนนี้ทางกรมการค้าต่างประเทศกำลังทำแผนที่จะเปิดประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาลรอบใหม่คาดว่าน่าจะออกทีโออาร์ได้ประมาณกลางเดือนมี.ค. ปริมาณที่เปิดประมูลจะอยู่ประมาณ 4-5 แสนตันโดยจะมีการสลับระหว่างการประมูลข้าวเป็นการทั่วไปและประมูลข้าวเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมหรืออาจจะประมูลควบคู่กันไป แต่จะดูในเรื่องของการระบายที่ไม่ให้กระทบต่อราคาตลาดเป็นหลัก”

ทั้งนี้ นอกจากวิธีการเปิดประมูลข้าวสารแล้วกำลังมีการพิจารณาที่จะเปิดให้ผู้ซื้อจากต่างประเทศเข้ามาเสนอซื้อข้าวสารสต็อกรัฐบาลด้วยไม่ใช่เปิดให้เฉพาะผู้ส่งออกไทยมาเสนอราคาเท่านั้น แต่ต้องศึกษารายละเอียดและดูกำลังเจ้าหน้าที่ด้วยว่าสามารถทำไหวหรือไม่ เพราะ มีหลายขั้นตอนและมีเอกสารมาก ที่ต้องตรวจสอบ อย่างไรก็ตามปีนี้ตั้งใจจะระบายข้าวสารสต็อกรัฐบาลออกไปให้ได้มากกว่า 5 ล้านตัน ถ้าจังหวะดีเชื่อว่าจะสามารถระบายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์ คาดเปิดประมูลข้าวลือตใหม่อีก 4-5 แสนตันในมี.ค. ตั้งเป้าทั้งปีราว 5 ล้านตัน

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลครั้งต่อไปนั้น คาดว่า กรมการค้าต่างประเทศ น่าจะออกประกาศเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์) ได้ในราวกลางเดือนมี.ค.นี้ และน่าจะเริ่มประมูลได้ช่วงปลายเดือนมี.ค. ส่วนปริมาณที่เปิดประมูลอาจจะประมาณ 400,000-500,000 ตัน

“การประมูลข้าวของรัฐบาลตั้งใจจะให้ผู้ที่ซื้อภายในประเทศ ขายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม และขายเพื่อส่งออก ซึ่งขายเพื่อส่งออก ก็อยากเปิดกว้างให้ผู้ซื้อจากต่างประเทศเข้ามาเสนอซื้อด้วยซ้ำ (international bid) แต่ต้องศึกษารายละเอียด และดูกำลังเจ้าหน้าที่ด้วยว่าจะทำไหวหรือไม่ เพราะ international bid มีหลายขั้นตอนและมีเอกสารมาก ที่ต้องตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ปีนี้ ตั้งใจจะระบายให้ได้ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านตัน ถ้าจังหวะดีก็อาจจะได้มากกว่านั้น” น.ส.ชุติมา กล่าว

สำหรับการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ในส่วนของสัญญาข้าวกับรัฐบาลจีน 1 ล้านตันแรก จากที่ได้ลงนามในบันทึกความตกลง (เอ็มโอยู) ที่จะซื้อข้าวจากไทย 2 ล้านตันนั้น ในราวเดือนมี.ค.นี้ กรมการค้าต่างประเทศ จะเดินทางไปเจรจาราคา และเงื่อนไขการส่งมอบ สำหรับล็อตแรก 100,000 ตัน นอกจากนี้ ยังมีรัฐบาลอีกหลายประเทศสนใจซื้อข้าวจากไทย เพื่อสำรองไว้หากผลผลิตในประเทศขาดแคลน เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อิหร่าน

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้อนุมัติการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลให้กับภาคเอกชนที่ชนะการประมูลซื้อรวม 362,864 ตัน จากที่เปิดประมูลเมื่อวันที่ 16-17 ก.พ.ที่ผ่านมาทั้งสิ้น 570,000 ตัน โดยในจำนวนที่อนุมัติขายนั้น แบ่งเป็นขายทั่วไป 141,489 ตัน และขายเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 221,375 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ เส้นก๋วยเตี๋ยว ซึ่งเสนอราคาดีสุดที่ กิโลกรัมละประมาณ 6-7 บาท คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์ เล็งเพิ่มขนาดข้าวถุงแจกชาวสวนยางหวังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบรรจุ

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า องค์การคลังสินค้า (อคส.) และสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ได้หารือกันในการปรับเปลี่ยนขนาดของข้าวถุงที่จะแจกจ่ายให้แก่ชาวสวนยาง ที่ได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ำ จากเดิมจะมีการแจกจ่าย ข้าวถุงละ 5 กก. จำนวน 5 ถุง รวม 25 กก.ต่อครัวเรือน แต่เห็นว่าการแยกถุงจะเป็นการเพิ่มต้นทุน จึงจะปรับมาเป็นถุงละ 25 กก. แทน เพื่อลดค่าใช้จ่ายบรรจุถุง ซึ่งยอมรับว่า

อาจต้องมีการขยายเวลาในการแจกข้าวถุงเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้แก่ชาวสวนยางออกไป จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะแจกจ่ายได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นี้

"ข้าวที่จะใช้แจกชาวสวนยาง น่าจะทำได้ในช่วงที่ข้าวในพื้นที่ ภาคใต้ออกพอดี ซึ่งจะเป็นโอกาสดีที่จะนำเอาข้าวในพื้นที่มาบรรจุถุงและแจกจ่ายให้ชาวสวนยางภาคใต้ได้ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายบางส่วน ซึ่งเดิมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติชัดเจนให้ทำข้าวถุงขนาด 5 กก. แจกจ่าย ให้ชาวสวนยาง ดังนั้นการจะเปลี่ยนขนาดบรรจุจะต้องนำเข้า ครม. เพื่อเปลี่ยนมติในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2559 ก่อน" น.ส.ชุติมา กล่าว

ทั้งนี้ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ จะเป็นประธานเปิดโครงการ "จับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางพารา" เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและประชาสัมพันธ์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ยางไทย นำไปสู่การขยายช่องทางส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยสู่ตลาดโลกมากขึ้น และงานดังกล่าวจะมีการนำผู้นำเข้ายางพาราจากทั่วโลกกว่า 200 ราย เข้ามาจับคู่เจรจาธุรกิจกับ ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทย

สำหรับการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลนั้น ตอนนี้ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้อนุมัติขายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลแบบเป็นการทั่วไปและเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2559 แล้วรวมกว่า 3.6 แสนตัน โดยเป็นข้าวที่ผ่านการประมูลแบบทั่วไป 141,489.8 ตัน ข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 221,375 ตัน

ส่วนการระบายข้าวหลังจากนี้คาดว่าจะ เริ่มทยอยระบายได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม-สิงหาคม 2559 ก่อนที่ข้าวฤดูกาลใหม่จะออกสู่ตลาด และเป็นช่วงที่ชาวนาไม่มี ข้าวอยู่ในมือ ซึ่งจะไม่เป็นการไปกดดันราคาข้าว และน่าจะ สามารถระบายได้เดือนละ 1-2 ครั้ง ตามความเหมาะสม ทั้งแบบเป็นการทั่วไป เข้าสู่อุตสาหกรรม เพื่อการส่งออก และเปิดประมูลให้ผู้ซื้อต่างชาติ สามารถเข้ามาเสนอราคาซื้อข้าวได้ (International bid)

โดยการประมูลครั้งต่อไปน่าจะเริ่มได้ในเดือนมีนาคม 2559 ประมาณ 4-5 แสนตัน ตอนนี้กำลังดูความเหมาะสม และทั้งปี 2559 คาดว่าจะระบายได้ 5 ล้านตัน ส่วนการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) ช่วงต้นเดือนมีนาคม 2559 กรมการค้าต่างประเทศ จะเดินทางไปเจรจาเงื่อนไขการขายข้าวทั้งปริมาณและการส่งมอบกับรัฐบาลจีน ซึ่งเป็นแผนการระบายข้าวตามข้อตกลงที่ทำไว้ 1 ล้านตัน และเป็นครั้งที่ 2 ที่ไทยเจรจาจีทูจีขายข้าวกับจีน ตามแผนงานจะมีการเจรจาและส่งมอบเดือนละ 100,000 ตัน นอกจากนี้กำลังติดตามความคืบหน้าการเจรจาจีทูจีขายข้าวให้อิหร่าน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย

ที่มา แนวหน้า

นบข.ตั้งเป้าผลผลิตข้าวปีนี้ 25-27 ล้านตันข้าวเปลือก ส่งออก 9.5 ล้านตัน,ทำแผนยุทธศาสตร์ครบวงจร

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เผยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบการจัดทำแผนข้าวครบวงจร เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการทำตลาด ซึ่งเป็นแผนงานที่จะทำงานร่วมกัน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล โดยตั้งเป้าจะมีการติดตามการทำงานในทุกๆ 6 เดือน 12 เดือน 18 เดือน และถือเป็นครั้งแรกที่มีการทำเป็นยุทธศาสตร์ข้าวที่มีแผนงานอย่างชัดเจน เน้นการปรับเปลี่ยน การทำการตลาดนำการผลิต มีการกำหนดตลาดขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตให้ครบวงจรในพื้นที่ และให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ถูกต้อง โดยในปีกำหนดปริมาณการผลิตข้าวอยู่ที่ 25 ล้านตันข้าวเปลือก แต่ต้องดูในเรื่องผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งจึงมีเพื่อเหลือและขาดไว้ที่ 27 ล้านตันข้าวเปลือก

พร้อมกันนี้ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการตามแผนข้าวครบวงจรวงเงินรวมประมาณ 10,080 ล้านบาท แบ่งเป็น มาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เงินจากงบกลางปี 2559 จำนวน 3,319 ล้านบาท และกระทรวงพาณิชย์ จะใช้งบประมาณ 6,674 ล้านบาท โดยจะขอจัดสรรงบประมาณในปี 2560

สำหรับมาตรการของกระทรวงเกษตรฯ ประกอบไปด้วย 4 มาตรการ คือ 1.โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี วงเงิน 206 ล้านบาท, 2.สนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกรชาวนาที่หันไปปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ โดยให้ ธ.ก.ส.จัดสินเชื่อดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 ต่อปี โดย ธ.ก.ส.จะมาขอชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลร้อยละ 3.9 โดยชาวนารวมกลุ่มกันได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อ 83 ล้านบาท, 3.มาตรการจูงใจในการปรับเปลี่ยนให้มีการปลูกพืชที่หลากหลายทั้งแบบถาวรและระยะสั้น กำหนดไว้ใน 3 แส่นไร่ พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด งบประมาณ 648 ล้านบาท และ 4.มาตรการในการจูงใจพักดินในการเพาะปลูกในพื้นที่ 5 แส่นไร่ คาดว่ามีเกษตรกรเข้าร่วม 25,000 ครัวเรือน วงเงิน 2,382 ล้านบาท ซึ่งมาตรการทั้งหมดกระทรวงเกษตรฯจะเสนอเข้าสู่ ครม.อีกครั้ง

ด้านนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ปีนี้ตั้งเป้าส่งออกข้าวไว้ที่ 9.5 ล้านตัน ซึ่งยอมรับว่าเป้าส่งออกอาจจะลดลงเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง โดยกลุ่มประเทศหลักที่ยังขายข้าวคือ กลุ่มประเทศในเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป โอเชียเนีย และจะเข้าไปเจาะตลาดกลุ่มแอฟริกาด้วย

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดทำแผนข้าวครบวงจรจะเริ่มต้นในปี 2560 ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ในแผนการปฏิรูป และทุกฝ่ายต้องไปร่วมกันดำเนินการต่อ หากสามารถเริ่มต้นดำเนินการต่อได้ก็จะขยายไปยังผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ทั้งยางพารา มันสำปะหลัง และอ้อยครบวงจร ซึ่งทั้งหมดต้องสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำ และต้องคำนึงถึงแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างและเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด ซึ่งทั้งหมดจะวางแนวทางการดำเนินการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

นอกจากนี้จะต้องวางแนวทางสนับสนุนให้กับผู้ที่ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชชนิดอื่น เพราะจำเป็นต้องลดปริมาณการปลูกข้าว ที่ปีนี้กำหนดปริมาณการเพาะปลูกที่ 25 ล้านตัน เพื่อไม่ให้มีปริมาณมากเกินไป ทั้งนี้ต้องควบคุมปริมาณการปลูกเพื่ออีกประมาณ ร้อยละ 8 เพื่อให้ได้ปริมาณการเพาะปลูก 27 ล้านตัน รองรับความเสียหายจากภัยแล้ง ทำให้ได้ปริมาณข้าวตามที่กำหนดไว้ แต่ต้องไปหาวิธีการแก้ปัญหาที่มีการปลูกมาก่อนหน้านี้ที่มีปริมาณกว่า 30 ล้านตัน เพื่อหามาตรการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืช

ส่วนความคืบหน้าการสรุปตัวเลขความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งทางคณะกรรมการฯ จะดำเนินการสรุปเอง

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

~~~~~

## เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับสูงขึ้นเนื่องจากมีความต้องการข้าวเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจากประเทศจีน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ประกอบกับผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหายจากภาวะแห้งแล้ง แต่คาดว่าราคาจะปรับขึ้นในช่วงสั้นเท่านั้นเพราะผลผลิตข้าวฤดูใหม่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงจะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในช่วงกลางเดือน มี.ค.นี้ โดยในขณะนี้ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 355-365 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) เพิ่มขึ้นจากระดับ 350-360 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาว 25% อยู่ที่ระดับ 340-350 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB) เพิ่มขึ้นจากระดับ 330-335 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกัน

ในขณะนี้การเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter-spring) กำลังดำเนินไปจึงทำให้ราคาข้าวอยู่ในระดับทรงตัว

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-25 ก.พ. 2559 มีจำนวน 311,077 ตัน มูลค่า 120.471 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 54.9% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 31.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 200,814 ตัน มูลค่า 91.655 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) ขณะที่การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค. -25 ก.พ. 2559 มีจำนวน 727,847 ตัน มูลค่า 290.299 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 72.8% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 52.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 421,202 ตัน มูลค่า 190.539 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า ในช่วงวันที่ 1-20 ก.พ. เวียดนามส่งออกข้าวผ่านทางท่าเรือ Saigon port ประมาณ 284,450 ตัน โดยส่งไปอินโดนีเซีย 167,050 ตัน ฟิลิปปินส์ 83,900 ตัน คิวบา 29,000 ตัน ดิมอร์ 4,500 ตัน

ทางด้านกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (The Ministry of Agriculture and Rural Development) รายงานว่า เวียดนามส่งออกข้าวไปมากกว่า 1 ล้านตัน ในช่วงเดือนม.ค. และก.พ. คิดเป็นมูลค่ากว่า 445 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 โดยรายงานระบุว่า ปริมาณข้าวที่ส่งออกในเดือน ก.พ. มีประมาณ 523,000 ตัน มูลค่า 228 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งแม้ว่าราคาจะลดลงเกือบ 6% เหลือประมาณ 443.5 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน แต่เพราะปริมาณการส่งออกที่เพิ่มสูงทำให้ยอดการส่งออกรวม 2 เดือนเกิน 1 ล้านตัน ซึ่งการส่งออกข้าวที่เพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่เป็นเพราะการนำเข้าข้าวของอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ โดยอินโดนีเซียกลายเป็นผู้ซื้อข้าวรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามแทนที่จีน ด้วยสัดส่วนมากกว่า 25% ในการส่งออกของเดือนม.ค. รองลงมาคือ จีน และฟิลิปปินส์

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## เมียนมาร์

กระทรวงพาณิชย์เมียนมาร์ (Myanmar's Ministry of Commerce) คาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ 2015/16 (เม.ย.-มี.ค.) การส่งออกข้าวจะลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยนับจนถึงปัจจุบันเมียนมาร์ส่งออกข้าวแล้วประมาณ 1.037 ล้านตัน ลดลง 17% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.255 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในปีงบประมาณ 2014/15 เมียนมาร์ส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.84 ล้านตัน โดยตลาดสำคัญคือประเทศจีนที่มีสัดส่วนประมาณ 70%

การส่งออกที่ลดลงเป็นผลจากการที่ในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. ปีที่ผ่านมาได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ส่งผลให้ผลผลิตได้รับความเสียหายจำนวนมาก ทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการห้ามส่งออกข้าวเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือนครึ่ง ในช่วงเดือน ส.ค. ปีที่ผ่านมาเพื่อรักษาสต็อกข้าวในประเทศและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในประเทศ ประกอบกับพื้นที่บางส่วนได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งทำให้ผลผลิตข้าวลดลง

ทางการพยากรณ์ว่าในปีงบประมาณ 2014/15 มีผลผลิตข้าวประมาณ 13 ล้านตันข้าวสาร โดยมีการใช้บริโภคในประเทศประมาณ 9 ล้านตัน และส่งออกประมาณ 1.8 ล้านตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินโดนีเซีย

มีรายงานว่า อินโดนีเซียจำเป็นต้องทบทวนความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งราคาข้าวอินโดนีเซียและการอุดหนุนราคานั้นสูงที่สุดในประเทศสมาชิกอาเซียน ในทางตรงกันข้าม รัฐบาลอินโดนีเซียจำเป็นต้องทบทวนประสิทธิภาพในการอุดหนุนราคาข้าว และมุ่งเน้นที่การปกป้องเกษตรกร หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการซื้อพืชผลที่เกี่ยวข้องในราคาที่เหมาะสมซึ่งจะทำให้อินโดนีเซียสามารถแข่งขันด้านราคาขายกับประเทศสมาชิกอาเซียนได้

ที่มา *Oryza.com*

## ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมามีฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 29,600 ตัน ลดลง 5.1% เมื่อเทียบกับปริมาณ 31,200 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 18,200 ตัน ลดลง 10.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ประกอบด้วยข้าวขาว 800 ตัน ข้าวหอม 15,800 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 1,600 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 61.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 5.5% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 65.1%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 8,300 ตัน เพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวหอม 7,600 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 700 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 28.0%) จีนประมาณ 1,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 5.1%) ออสเตรเลียประมาณ 900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3 %) กัมพูชาประมาณ 200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 0.7%) และประเทศอื่นๆ รวม 500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.7%)

สำหรับการส่งต่อ (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในเดือนมกราคม 2559 มีปริมาณ 1,673 ตัน โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 1,306 ตัน จีนจำนวน 258 ตัน สหรัฐฯจำนวน 91 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือน ม.ค. 2559 ทั้งหมดรวม 13,200 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) อีกจำนวน 13,800 ตัน

ทั้งนี้ ในปี 2558 ที่ผ่านมามีฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 314,800 ตัน ลดลง 1.56 % เมื่อเทียบกับปริมาณ 319,800 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 174,600 ตัน เพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ประกอบด้วยข้าวขาว 11,300 ตัน ข้าวหอม 149,800 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 13,500 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 55.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 15.1% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 48.2%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 101,400 ตัน ลดลง 19.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวหอม 91,600 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 9,800 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 32.2%) จีนประมาณ 20,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.5%) ออสเตรเลียประมาณ 8,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) กัมพูชาประมาณ 3,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.2%) สหรัฐอเมริกา 900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 0.3%) และประเทศอื่นๆ รวม 5,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%)

ที่มา *ศร. ณ เมืองฮ่องกง และ Trade and Industry Department*

## อินเดีย

รัฐทางด้านตอนเหนือของอินเดีย ได้แก่ พื้นที่ในรัฐปัญจาบ หิยาณะ หิมาจัลประเทศ อูตรจััน จัมมูและแคชเมียร์ รวมถึงพื้นที่บางส่วนในรัฐอุตตระประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการปลูกข้าวพันธุ์บาสมาติของอินเดีย คาดหวังให้ความพยายามในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวบาสมาติช่วยลดความแกว่งของราคาข้าวบาสมาติในตลาดโลกในปัจจุบันนี้ หลังจากที่ราคาข้าวบาสมาติตกต่ำกว่า 25% สาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาข้าวบาสมาติในตลาดโลกตกต่ำเนื่องจากปริมาณข้าวที่ล้นตลาดและส่งผลกระทบกับราคาข้าวบาสมาติที่จำหน่ายในอินเดีย ทำให้ราคาจำหน่ายในปัจจุบันในพื้นที่รัฐปัญจาบและหิยาณะถือว่ากำลังอยู่ช่วงต่ำที่สุดและต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐในการใช้มาตรการสนับสนุนราคาขั้นต่ำ (Minimum support price, MSP) ที่ราคาเท่ากับ 1,450 รูปีต่อ quintal (100 กิโลกรัม) จากเดิมที่เกษตรกรเคยจำหน่ายได้ในราคา 3,000 – 3,500 รูปีต่อ quintal ในช่วงปีเพาะปลูกช่วงมรสุม (Kharif) ของปี 2014 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการเพาะปลูกข้าวบาสมาติในพื้นที่ต่างๆ มากขึ้นนอกเหนือจากพื้นที่แถบภาคเหนือของอินเดียทำให้ปริมาณข้าวบาสมาติผลิตออกมาเป็นจำนวนมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดังนั้นการจดทะเบียน GI สำหรับข้าวบาสมาติที่เพาะปลูกในพื้นที่ราบลุ่ม Indo-Ganga ซึ่งได้รับความนิยมจากกลิ่นหอมเฉพาะและลักษณะเมล็ดที่เรียวยาวจะช่วยป้องกันให้ราคาข้าวหอมบาสมาติไม่ถูกผลกระทบจากราคาที่ผันผวนมากนัก

เจ้าหน้าที่ของ Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานของอินเดียที่มีหน้าที่ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป ได้ให้ข้อมูลว่าในปัจจุบันมีการเพาะปลูกข้าวบาสมาติที่เกินความต้องการกว่าเพิ่มขึ้น 30-40% ในช่วงสองปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ APEDA หวังให้การจดทะเบียน GI ข้าวหอมบาสมาติจะช่วยปกป้องข้าวหอมบาสมาติที่แท้จริงจากการโฆษณาของประเภทข้าวอื่นๆ ที่ไม่ได้เพาะปลูกในพื้นที่ราบลุ่ม Indo-Ganga แต่อาจว่าเป็นข้าวบาสมาติ ซึ่งรวมถึงข้าวหอมจากประเทศอื่นๆ อีกด้วย ทั้งนี้การมีปริมาณข้าวบาสมาติที่เกินความต้องการส่งผลต่อราคาจำหน่ายในตลาดโลกที่ลดลงกว่า 25% ในปี 2015-16 นี้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## สหภาพยุโรป

ข้อมูลจากสหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 ก.ย.-31 ส.ค.) มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558-16 ก.พ. 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 572,619 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 22.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 467,256 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 59,570 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43% เมื่อเทียบกับจำนวน 41,741 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 513,049 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 20.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 425,515 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558-16 ก.พ. 2559 ที่ผ่านมา มีการนำเข้าประมาณ 127,867 ตัน ตามด้วยฝรั่งเศสจำนวน 95,218 ตัน เนเธอร์แลนด์ 64,495 ตัน โปแลนด์ 41,907 ตัน อิตาลี 40,210 ตัน เยอรมนี 60,871 ตัน และประเทศอื่นๆในกลุ่ม 142,051 ตัน

ในปีการผลิต 2014/15 (ก.ย.-ส.ค.) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1.143 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.013 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)



## อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) ได้ประกาศเปิดประมูลจะซื้อข้าวจากสหรัฐฯ, อูรุกวัย, อาร์เจนติน่า จำนวนประมาณ 30,000 ตัน ในวันที่ 8 มี.ค. 2559 นี้ โดยข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 14 มี.ค. 2559 ส่วนการประมูลเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2559 ที่ผ่านมา กระทรวงการค้าของอิรัก ได้ปฏิเสธข้อเสนอของทุกบริษัทที่ได้ยื่นให้แก่รัฐบาลอิรักที่กำหนดจะซื้อข้าวจากสหรัฐฯ (U.S. non-glutinous rice) จำนวนประมาณ 90,000 ตัน เนื่องจากราคาที่ยื่นเสนอสูงเกินไป

การประมูลในครั้งนี้มีบริษัทที่เสนอข้าวจากสหรัฐฯ จำนวน 30,000 ตัน ในราคา 597 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f) ขณะเดียวกันบริษัทนี้ยังได้ก็มีการเสนอข้าวจากอาร์เจนติน่าจำนวน 60,000 ตันในราคา 501.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f) และข้าวอูรุกวัยจำนวน 60,000 ตันในราคา 511 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f) ด้วย ส่วนบริษัทอื่นที่เข้าร่วมการประมูลได้เสนอข้าวสหรัฐฯ ในราคาตั้งแต่ 597.86, 612, และ 635 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f) ด้วย

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

